

Số: 4212 /TCT- KK  
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 1185/CT-TTr ngày 08/07/2010 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc khấu trừ thuế GTGT đối với Công ty TNHH Rượu Vạn Phát. Qua báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 1820/CT-TTr ngày 13/10/2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết c.1, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Rượu Vạn Phát sản xuất kinh doanh sản phẩm đường kết tinh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất đường kết tinh được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thuế: UBND tỉnh Phú Yên không đồng ý cho Công ty TNHH Rượu Vạn Phát lắp đặt phân xưởng sản xuất chế biến đường tại tỉnh, theo đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH rượu Vạn Phát; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đã ra thông báo số 06/TB-SKHĐT-ĐKKD ngày 11/5/2010 về việc tạm ngừng kinh doanh ngành nghề sản xuất đường kết tinh đối với Công ty. Việc Công ty TNHH Rượu Vạn Phát vẫn tiến hành sản xuất đường kết tinh tiêu thụ trong khi không được sự chấp nhận của cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên là vi phạm pháp luật. Công ty phải tự chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và số thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động sản xuất đường kết tinh của Công ty trong giai đoạn hoạt động vi phạm pháp luật không được xem xét khấu trừ và hoàn thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên kiểm tra xác định mức độ vi phạm, báo cáo UBND tỉnh Phú Yên xử lý các vi phạm về thuế và thu hồi những khoản tiền thuế đã khấu trừ, hoàn thuế đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật theo quy định của các văn bản pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên biết./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.5

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Lê Hồng Hải